

# เรื่องที่น่าสนใจในประเทศจีน

สุดจิต นิमितกุล

จีนเป็นประเทศใหญ่ทั้งในด้านพื้นที่และจำนวนประชากร มีพลเมืองกว่า 1,300 ล้านคน ขณะนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ และเป็นที่น่าจับตามองของชาวโลกว่าไม่ช้านี้จีนจะเป็นผู้นำของโลก โดยความเจริญจะย้ายมาอยู่ในภาคตะวันออก ผู้เขียนได้เฝ้ามองจีนมากว่า 20 ปี โดยเดินทางเข้าออกในเมืองต่างๆ ทั้งเมืองหลวง เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยว โดยเดินทางไปดูงานทั้งทางการทหาร การเมืองการปกครอง การบริหาร การพัฒนาประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว รวมมากกว่า 10 ครั้ง จีนได้พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แต่เดิมเราเคยได้ยินปรัชญาการปกครองประเทศมี 2 แนวในเอเชีย คือ มี 2 รูปแบบ หรือ 2 Models คือ อินเดียนั้นประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพ แต่จีนเน้นปากท้องของประชาชน ปากท้องต้องอิ่มก่อน เรื่องอื่นเอาไว้ทีหลัง ในทิศทาง 2 รูปแบบนี้ เป็นแนวทางที่ประเทศกำลังพัฒนายึดถือเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทยด้วย แม้จีนจะเป็นประเทศปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่มีหลายแง่หลายประเด็นที่ควรศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ จีนพัฒนาประเทศมีผลสำเร็จในด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกันมานับ 10 ปี

การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ได้มีการรณรงค์ให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศจีน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและมีค่าจ้างแรงงานต่ำเหมาะสมแก่การลงทุน ในสายตาของชาวโลกเห็นว่าจีนเจริญเร็ว โดยเฉพาะโครงการพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง โรงไฟฟ้า ท่าเรือ โดยจีนพิจารณาเห็นว่านักลงทุนเหล่านั้น ไม่สามารถจะนำทรัพย์สินเหล่านี้ออกไปนอกประเทศได้ ยกเว้นผลประโยชน์นักลงทุนรุ่นแรกๆ ได้แก่ ชาวไต้หวัน ซึ่งมีรากเหง้ามาจากที่เดียวกัน หลายกรณีเคยมาลงทุนในไทย แต่ก็หันไปลงทุนกับจีนแทน แม้การลงทุนจากไทย เช่น บริษัท เจียไต่ หรือ C.P. เป็นต้น ซึ่งร่วมลงทุนกับจีนในเรื่องอาหารสัตว์และอื่นๆ แม้เหตุการณ์ที่นักศึกษาประท้วงที่เทียน

อันหมื่น นักลงทุนต่างประเทศจำนวนมากได้ถอนการลงทุนของตนออกจากจีนเกือบหมด แต่บริษัทเจียไต๋ ยืนยันและยืนยันที่จะร่วมหัวจมท้ายกับจีนต่อไป ทำให้ผู้นำจีนให้การนับถือและเป็นกันเองมาโดยตลอด จากการเชิญชวนต่างประเทศมาลงทุนนี้ทำให้จีนพัฒนาประเทศได้รวดเร็วและบางครั้งอาจเกินหน้าประเทศต่างๆ ด้วยซ้ำ

กิจการเกี่ยวกับผังเมือง คนส่วนใหญ่ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจีน ไม่ว่าจะบนถนนหนทาง การสร้างอาคารในประเภทต่างๆ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนกว้างขวางตาม



ความจำเป็นในการใช้สอย คนทั่วโลกให้ความสนใจโดยส่งคนเข้าไปดูงานกิจการผังเมืองของจีน รวมทั้งการจัดสวน การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ จริงอยู่ การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ สิ่งที่ดินเป็นของรัฐ จะจัดการอย่างไร ย่อมทำได้ง่ายและก่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย แม้เป็นคอมมิวนิสต์ถ้าการบริหารจัดการและผู้นำชาติวิสัยทัศน์ก็ย่อมจะไม่เกิดความสวยงามอย่างที่ทุกคนได้ประจักษ์ กรณีตัวอย่างการวางผังเมืองกรุงปักกิ่ง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 1949 หรือ พ.ศ. 2492 แสดงว่าได้มีแนวทางมาเป็นเวลาช้านานแล้วที่ได้กำหนดพื้นที่ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นับแต่ที่ตั้งพระราชวัง ที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ ร้านค้า สถานที่ราชการ โดยกำหนดเป็นสัดส่วนและกำหนดเป็นวงถึง 5-6 วง ซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ เมืองต่างๆ ของจีนจึงมีความสวยงามและเป็นสัดส่วน ทั้งนี้เพราะผู้นำมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและทันสมัย บางพื้นที่ก็อนุรักษ์ไว้เพื่อระลึกถึงประวัติและความเป็นมาของเมืองนั้นๆ ซึ่งทำให้มีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวิถีชีวิต



กา ร ดู แล  
สวนสาธารณะและต้นไม้  
ริมทาง จีนถือเป็นเรื่อง  
สำคัญ เอาจริงเอาจัง  
ทำงานอย่างเป็นระบบ  
และเป็นมืออาชีพ ถนนทุก  
สายจะมีการปลูกต้นไม้  
อย่างสวยงามและดูแล  
อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการ

ซ่อมแซมให้มีสภาพดีเสมอๆ จีนเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับโลกว่า มีการปลูกต้นไม้ริมทางที่ดี  
ที่สุด รวมทั้งในเมืองเซินเจิ้นซึ่งได้รับรางวัลเมืองสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก แม้จะเป็นเมือง  
อุตสาหกรรมแต่สามารถพัฒนาเมืองโดยมีการปลูกต้นไม้ได้อย่างสมบูรณ์และสวยงาม

การพัฒนาควบคู่ไปกับการเน้นประวัติศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญๆ แม้  
สถานที่เหล่านั้นถูกทำลายไปแล้วก็ตามและไม่เหลือหลักฐานอะไรอีกเลย แต่รัฐบาลจีนก็ได้รื้อฟื้นและ  
พัฒนาสถานที่ขึ้นใหม่ โดยลงทุนก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณไม่น้อยหรือมากกว่าเก่าด้วย  
ซ้ำ แต่ก็รื้อฟื้นเพราะให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ซึ่งเน้นให้คนรักชาติและภูมิใจในชาติ นอกจากนี้  
ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นุชนรุ่นหลัง ซึ่งถือว่าคุ้ม ฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวัง วัด หรือ  
แหล่งประวัติศาสตร์อื่นๆ แม้อาคารจะเป็นอาคารใหม่ แต่อำงประวัติและความเป็นมาเป็นเรื่องเป็นราว

การพัฒนาแม่น้ำในก๊วยหลินเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ แม่น้ำก๊วยหลินเป็นแม่น้ำที่มีระยะทาง  
ยาวพอสมควร แต่เดิมแม่น้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนานาชนิด เป็นร้อยละ หนึ่ง เพราะการ  
เริ่มมีอุตสาหกรรมเริ่มแรกมักจะตั้งโรงงานริมแม่น้ำเพื่อความสะดวกในการขนส่งทั้งวัตถุดิบและ  
ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออก แต่เนื่องจากแม่น้ำก๊วยหลินมีความสวยงามโดยมีภูเขานานาชนิดทั้งลูกเล็กและลูก  
ใหญ่เหมือนในภาพที่ปรากฏในที่ต่างๆ ดูแล้วสวยงาม เริ่มแรกเมื่อ 20 ปีกว่าผู้เขียนได้เคยไปท่องเที่ยว  
และเคยไปอีกหลายครั้ง ขณะที่รัฐบาลเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรม โดยรื้อทิ้งและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ของแม่น้ำให้มีการล่องเรืออย่างกว้างขวาง นโยบายนี้เริ่มแรกได้รับการต่อว่าว่าทำให้ประชาชนและ  
ประเทศขาดรายได้ แต่เมื่อได้เริ่มไม่กี่ปีก็ชาวบ้านได้ตระหนักแล้วว่ารัฐบาลตัดสินใจถูก มีนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน และทำให้น้ำใสสะอาดมากจนเห็นตัวปลา จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น จนทำให้มีการ



สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเร็ว สร้างสะพานข้ามใหม่ สร้างถนนหนทาง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้แต่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ยังมีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน มีนักท่องเที่ยวจากไทยปีละจำนวนมาก

การพัฒนาของจีนไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การจัดการความเรียบร้อยผังเมือง การดูแลต้นไม้ การฟื้นฟูประวัติศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริมท่องเที่ยวทางแม่น้ำล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ อาจนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้ไม่มากนัก

\*\*\*\*\*